



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗

ถึง อำเภอลอง อำเภอร่องขาว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งเรื่อง
แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ร่วมเข้าทดสอบดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้งรายชื่อข้าราชการ
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และ
กรรมการตรวจข้อสอบ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมทดสอบ
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งรายชื่อข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๒ เร็วมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๓๔-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

รายชื่อคณะกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียน สังกัด

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์มือถือ	หมายเหตุ
		ผู้อำนวยการโรงเรียน		ประธานสนามสอบ
		รองผู้อำนวยการ/ครูวิชาการ		กรรมการกลาง
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการคุมสอบ
				กรรมการบันทึกคะแนน
				นักการภารโรง

หมายเหตุ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ

๑. ผอ.โรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ

๒ กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ห้องละ ๒ คน

แยกเป็นครูที่คุมสอบ คนที่ ๑ เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนตนเอง และกรรมการคุมสอบคนที่ ๒ เป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ที่มาจากต่างโรงเรียน

๓. กรรมการบันทึกคะแนน ให้นำแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนน การอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับสำเนา ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์Excel) นำไฟล์ Excel ที่บันทึกคะแนน เข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนนักเรียนรายบุคคล ในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง

